



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร ๐๓๘ ๕๖๓๐๘๘

ที่ ฉช ๐๙/๓๓/๔๒๔

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอราชสาส์น

ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) โดยการมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีเป้าหมายให้ความสำคัญและรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) MOIT ๒_๑๖ และ MOIT ๒_๑๗ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์น ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖) โดยจำแนกรายการเป็น ๒ ประเภทคือ

๑.เรื่องร้องเรียนปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ จากการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน การเปิดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนในการร้องเรียน ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Website /E-Mail/โทรศัพท์/จดหมาย/หรือมาด้วยตนเอง ปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ดังกล่าวแต่อย่างใด

๒.เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการนี้ เห็นควรเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอราชสาส์นทุกคน ให้มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้รับบริการอย่างเหมาะสมภาค ตรงไปตรงมา และสุจริตยุติธรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บน Website ของหน่วยงาน

(นายอำนาจ เจริญพร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ+อนุญาต

(นายสุทัศน์ เสียงไพโรจน์)

สาธารณสุขอำเภอราชสาส์น